

ไทย (26 มีนาคม)

เมื่อวันศุกร์ น้ำตาลทรายดิบของไทยได้รับค่าพรีเมียมสูงสุดถึง 350 จุดหรือ 3.5 เซนต์ต่อปอนด์ สำหรับการส่งมอบเดือนพฤษภาคม นับเป็นค่าพรีเมียมที่สูงที่สุดในรอบ 28 ปี

นายวิบูลย์ วัฒนตวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด กล่าวว่า ระดับค่าพรีเมียมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงอุปทานน้ำตาลที่ตลาดยังขาดแคลนอยู่ และกำลังต้องการซื้อจากออสเตรเลีย บราซิลหรือไทย อยู่อีกมาก นอกจากนี้ โรงงานน้ำตาลในประเทศได้ทำการซื้อน้ำตาลทรายดิบคืนจากบริษัทผู้ค้าน้ำตาลต่างประเทศจำนวน 100,000 ตัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณอ้อยได้ลดลงต่ำกว่าที่คาดไว้ ซึ่งตั้งแต่เริ่มเปิดหีบเมื่อเดือนพฤศจิกายนจนถึงขณะนี้ มีปริมาณอ้อย 68 ล้านตัน ลดลง 5.6% จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 72 ล้านตัน ประกอบกับคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้กำหนดเพิ่มน้ำตาลทรายโควตา ก. ในปีนี้ขึ้นอีก 100,000 ตัน เป็น 2.2 ล้านตัน

คิวบา (26 มีนาคม)

รัฐบาลคิวบากำลังเปิดเจรจากับนักลงทุนเพื่อเชิญให้เข้ามาร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปีปฏิวัติเมื่อ ค.ศ.1959 หลังจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลในประเทศมีศักยภาพในการผลิตลดลง ทั้งนี้ คิวบาต้องการปรับปรุงทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการ เนื่องจากรัฐบาลขาดแคลนทั้งเงินทุน ผู้เชี่ยวชาญในไร่อ้อยและในโรงงานรวมทั้งความสามารถในการตลาดเพื่อค้ำน้ำตาลกับต่างประเทศ

รัฐบาลของประธานาธิบดีราอูล คาสโตรซึ่งสืบทอดตำแหน่งจากประธานาธิบดีฟิเดล คาสโตรเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ต้องการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และเน้นให้เพิ่มการส่งออกพร้อมกับลดการนำเข้า ในช่วงที่ผ่านมา รายได้ของประเทศซึ่งพึ่งน้ำตาลเป็นหลักได้ลดลงถึง 5% บวกกับกระแสการผลิตเอทานอลจากอ้อย ทำให้รัฐบาลหันมาให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมากขึ้น โดยนโยบายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และขณะนี้ นักธุรกิจและธนาคารได้ให้ความสนใจและกล่าวว่า การเจรจากับนักลงทุนต่างชาติมีความคืบหน้าถึงแม้จะมีประเด็นในเรื่องของการครอบครองโรงงานและที่ดินซึ่งเป็นของรัฐอยู่บ้าง แต่นักลงทุนให้ความสนใจในเรื่องผลประโยชน์จากการเข้าไปบริหารอุตสาหกรรมมากกว่า

ในปี 1989 คิวบาเคยมีผลผลิตน้ำตาลมากถึง 8.1 ล้านตันและส่งออกน้ำตาลจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต อุตสาหกรรมน้ำตาลของคิวบาก็เสื่อมถอยลง ในปี 2003 โรงงานปิดตัวเหลืออยู่เพียง 71 โรงจากทั้งหมด 153 โรง และเปลี่ยนแปลงปลูกอ้อยไปปลูกพืชอื่นแทน สำหรับปีปัจจุบัน คิวบามีโรงงานเปิดหีบ 44 โรง แต่มีโรงงานที่อยู่ในสภาพดีเพียง 20 โรงเท่านั้น

